

VỚI HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM & GOUT THẨM MỸ TINH TẾ, NKT NỘI THẤT QUÁCH THÁI CÔNG ĐÃ TẠO NÊN NHIỀU KHÔNG GIAN SỐNG TIỆN NGHI, THANH LỊCH, ĐẢM BẢO CÔNG NĂNG SỬ DỤNG.



THÁI CÔNG

Nét sang trọng chuẩn mực

BÀI VIẾT ANH MINH



Rất thành công với thương hiệu Thái Công Interior Design ở châu Âu, NTK nội thất Quách Thái Công vẫn quyết tâm trở về thành lập công ty nội thất thứ hai tại Việt Nam. Từng đạt nhiều giải thưởng về chuyên môn, Thái Công chia sẻ: «Xa quê gần 40 năm, trong tôi vẫn chảy xuôi dòng máu Việt. Đã ghi dấu ấn tại nước ngoài, bây giờ tôi thấy mình cần mang đến một không gian sống sang trọng và có văn hóa cho người Việt». Thái Công không phát triển theo hướng phổ thông mà tập trung vào giới tinh hoa và phân khúc cao cấp hàng đầu. Anh đi theo xu hướng giao thoa Đông - Tây trong nội thất, nghệ thuật và phong cách. Khách hàng của Thái Công hoàn toàn tin tưởng vào những gì anh mang lại, bởi không chỉ thiết kế nội thất, Thái Công còn hướng đến mục tiêu tạo ra tổ ấm sang trọng, văn minh và có văn hóa. Thành công mới của Thái Công là những dự án triệu đô, mà trong đó, gần nhất là căn Townhouse thuộc khu đô thị Vinhomes Ba Son cao cấp bậc nhất Sài Gòn. Từ một căn nhà với diện tích 600 m², Thái Công đã «biến hóa» thành không gian sống xa hoa theo phong cách quý tộc Âu châu.



QUÁCH THÁI CÔNG

Nhà thiết kế Nội thất người Đức gốc Việt sở hữu các giải thưởng cao quý: Infinity Award 2002; Giải Sư Tử Vàng Cannes (Pháp); Giải Đồng ADC (Đức).

PHÒNG KHÁCH HIỆN ĐẠI VỚI ĐỒ NỘI THẤT QUÝ GIÁ

GIẤY DÁN TƯỜNG DEDAR, SALON LONGH, ARMCHAIR DALIA LONGHI VÀ BÀN LORD LONGHI COFFEE TABLE ĐỀU ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI GIUSEPPE VIGANÒ.



PHÒNG ĂN TRANG NHÃ
 NGĂN CÁCH VỚI PHÒNG KHÁCH BẰNG MỘT CỬA KÉO VÀ CÓ MỘT CỬA BÍ MẬT DÀNH CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ THÔNG VỚI BẾP.

THIẾT KẾ CỦA THÁI CÔNG LUÔN TÒN VINH KHÔNG GIAN SỐNG ĐẸP ĐẸ, CHUẨN MỰC, CÓ LỖI ĐI BÍ MẬT THÔNG VỚI BẾP CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ.



PHÒNG HÚT THUỐC THÀNH SÂN ĐÓN
 GIẤY DÁN TƯỜNG HOA TIẾT CHINOIS, SIDEBOARD CỔ ĐIỂN CỦA MOISSONNIER, GƯƠNG MA VÀNG VỚI HOA TIẾT TINH XẢO.



SẢN PHẨM ĐẢM BẢO VỀ CÔNG NĂNG & THẨM MỸ
 VỚI THÁI CÔNG, VẼ THIẾT KẾ NỘI THẤT, ĐỂ ĐẠT ĐẾN SỰ HOÀN HẢO, SẢN PHẨM PHẢI HỘI TỤ ĐỦ BA YẾU TỐ: VẬT LIỆU, SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ.

Cửa chính của căn nhà vốn thông thẳng vào phòng khách được biến thành cửa sổ và trở cửa chính mới bên trái theo kiểu cách Townhouse Anh quốc nền nã. Phòng hút thuốc ban đầu được cải tạo thành Sân đón, với giấy dán tường họa tiết Chinois, Sideboard Moissonnier mang nét cổ điển Pháp theo tông màu trắng - đen chủ đạo, bên trên là chiếc gương mạ vàng có họa tiết chạm trổ tinh xảo. Lối đi từ sảnh vào được ốp gương kính và giấy dán tường tạo cảm giác rộng rãi, ấm áp. Cầu thang bộ lớn khá thô chiếm nhiều không gian được cải tạo thành thang máy tiện nghi và thang bộ nhỏ gọn. Phòng khách Townhouse sở hữu thiết kế hiện đại với đồ nội thất quý giá: giấy dán tường Dedar có những chi tiết ẩn tỉ mỉ, mang màu sắc trang nhã; salon Longhi với phần chân bằng gỗ, tay vịn bọc da; armchair Dalia Longhi của Giuseppe Viganò bằng gỗ sồi với 4 bước hoàn thiện, lớp đệm từ chất liệu PU foam, ở trong lót lông ngỗng và bọc



SIDEBOARD CỦA MOISSONNIER
 VỚI THIẾT KẾ MANG PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN CỦA PHÁP CÙNG HAI MÀU TRẮNG - ĐEN CHỦ ĐẠO.



KHÔNG GIAN PHÒNG VỆ SINH Ở MASTER BEDROOM

PHÒNG TẮM RỘNG LỚN VỚI BỐN TẮM TỰ Ý ĐƯỢC ĐẶT Ở TRUNG TÂM, SÀN LÓT GỖ XƯƠNG CÁ, PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ - ƯỚT, PHÒNG TẮM ĐỨNG VÀ VỆ SINH RIÊNG BIỆT.



CĂN TOWNHOUSE BASON SANG TRỌNG VỚI THIẾT KẾ TINH TẾ VÀ CÔNG NĂNG SỬ DỤNG HOÀN HẢO LÀ DỰ ÁN TRIỆU ĐO MỚI NHẤT CỦA THÁI CÔNG.

qua nhiều lớp vải & da thuộc. Thêm một sản phẩm tuyệt đẹp được thiết kế bởi Giuseppe Viganò là chiếc bàn Lord Longhi Coffee Table bề mặt đồng, viền quanh nhiều loại màu và vân. Phòng ăn trang nhã và kín đáo có cửa kéo ngăn cách phòng khách cùng một cửa bí mật dành cho người phục vụ thông với bếp. Bàn ăn Longhi phủ da, quanh các cạnh bàn được hoàn thiện bằng vàng, bề mặt dày 20 mm bằng đá cẩm thạch. Nguyên tầng 1 được thiết kế thành một phòng ngủ chính tương tự phòng tổng thống. Bên trong bao gồm phòng thư giãn, phòng tắm rộng lớn với bốn tắm từ Ý được đặt trung tâm, sàn lót gỗ xương cá, phòng xông hơi khô - ướt, phòng tắm đứng và phòng vệ sinh riêng biệt. Nội thất phòng sử dụng các sản phẩm đắt giá: giấy dán tường Hermes; giường Meridiani bọc da thật; ghế dài Frato; tủ cạnh giường Orwell 2 ngăn kéo, chân và khung bọc lông cừu Kashmir; đèn bàn Arcahorn khảm sừng bò Zebu... Tầng hầm vốn là nhà kho được chuyển đổi thành khu vực giải trí đặc biệt có sức chứa 15 người với quầy bar bằng kim loại mạ vàng và gương tráng đen sang trọng. Sau cánh cửa là rạp chiếu phim màn hình lớn tiện nghi & hệ thống âm thanh tối tân.



KHÔNG GIAN LÀM VIỆC TRONG PHÒNG NGỦ

MỘT GÓC PHÒNG NGỦ SÁT Ồ CỬA SỐ NHIỀU ÁNH SÁNG ĐƯỢC TẬN DỤNG ĐỂ ĐẶT MỘT CHIẾC BÀN LÀM VIỆC TIỆN LỢI CHO CHỦ NHÂN VỐN LÀ MỘT THƯƠNG GIA THÀNH ĐẠT, LUÔN BẬN RỘN VỚI CÔNG VIỆC.



PHÒNG NGỦ CHÍNH Ở TẦNG 1

TỪ 2 PHÒNG NGỦ VÀ MỘT PHÒNG SINH HOẠT BAN ĐẦU, NGUYÊN TẦNG 1 ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TRỞ THÀNH MASTER BEDROOM TƯƠNG TỰ MỘT PHÒNG TỔNG THỐNG.



KHÔNG GIAN THƯ GIÃN TRONG PHÒNG NGỦ

VỚI SOFA TIỆN NGHI, KỆ TỦ VÀ TV-VI PHỤC VỤ CHO NHỮNG PHÚT GIẤY THƯ GIÃN CỦA VỢ CHỒNG GIA CHỦ TRƯỚC KHI NGỦ.



KHU VỰC GIẢI TRÍ ĐẶC BIỆT BAR AND CINEMA

BAO GỒM HỆ QUẦY BAR SANG TRỌNG BẰNG KIM LOẠI MẠ VÀNG VÀ GƯƠNG TRẮNG ĐEN VÀNG, GHẾ BOC VẢI NHUNG; RAP CHIẾU PHIM TẠI GIA VỚI SOFA BỌC NHUNG ĐEN SANOVA MIDNIGHT, GỖ TRANG TRÍ BỌC NHUNG XANH ROCHE.